

ที่ คค ๐๖๑๔๒/ว๒๓๖๘



สำนักสำรวจและออกแบบ  
กรมทางหลวง ถนนพระราม ๖  
เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมสรุปผล  
การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจ  
และออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ช่วง ต.แม่่นาเรือ - ต.วังเหนือ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ชะจาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกรมทางหลวง จำนวน ๑ แผ่น  
๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี ที อี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีริ ดีเวลลอปเม้นท์  
คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ในการดำเนินงานโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา  
สำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ช่วง ต.แม่่นาเรือ - ต.วังเหนือ

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว สำนักสำรวจและออกแบบได้เล็งเห็นความสำคัญของ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผล  
การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖  
และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษา  
และสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมและนำไปสู่  
การศึกษาในขั้นตอนต่อไป โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

กลุ่มที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ สำนักสำรวจและออกแบบจึงขอความอนุเคราะห์  
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ของท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่  
ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายชลวัฒน์ ชูเดชะ เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๑๗๗๙ ๕๕๗๕  
เป็นผู้ประสานงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

กลุ่มงานออกแบบทาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๓๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๐๓๗

# ข่าวประชาสัมพันธ์

---

กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษา และสรุปผลการคัดเลือก รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมและนำไปสู่การศึกษาในขั้นตอนต่อไป

โดยกรมทางหลวง กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น.  
ณ หอประชุมที่ว่ากรมอำเภอวังเหนือ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

กรมทางหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

\*\*\*\*\*